

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา หอองนำเสนอที่ 4 Evaluation of oral health promotion and prevention projects เรื่องที่ 1 - 4



ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ บุญสุยา ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม และทพ.จิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย เป็นคณะกรรมการการตัดสินผลงานวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง ซึ่งผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้รับความรู้ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

1. เด็กน้ำโสมฟันสวย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (นางสาวจตุมา ดอกไม้พวง) วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสม ใน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 6 ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักเรียนมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นทำให้ฟันผุและเหงือกอักเสบลดลง



2. เทคนิคการสื่อสารทางบวกกับการสร้างแรงจูงใจในการรับประทานผัก ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ (นางสาวจตุมา ดอกไม้พวง) เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี สามารถปรับพฤติกรรมการรับประทานผักเพิ่มมากขึ้นและเหมาะสมกับช่วงวัย หลังจากจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผัก 4 สัปดาห์ พบว่า เด็กรับประทานผักเองและขอเติมผัก ต่อมื้ออาหาร ในสัปดาห์ที่ 1-2 เฉลี่ย 2.2 ช้อนโต๊ะ สัปดาห์ที่ 3 เฉลี่ย 2.7 ช้อนโต๊ะ และสัปดาห์ที่ 4 เฉลี่ย 2.8 ช้อนโต๊ะ แสดงให้เห็นว่าเด็กรับประทานผักเพิ่มขึ้น



3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี ในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (นางสาวภัทราพร ศรีสุราช) เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กและเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กให้เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปกครองแบ่งตามกลุ่มอายุ ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากให้เด็กได้เหมาะสม



4. การบอกเล่าขบวนการในวัยเตาะแตะ (นางสาวฉวีกันต์ การสุข) จากปัญหาที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงลูกจากนมแม่หลังจาก 3 เดือนได้ การเลี้ยงลูกด้วยขวดนมจึงไม่สามารถเลิกเลี้ยงได้ และทางสถานอนามัยเด็กกลาง พบการเกิดฟันผุของเด็ก จึงจัดกิจกรรมบอกเล่าขบวนการในสถานอนามัยเด็กกลางชั้น พร้อมทั้งฝึกให้เด็กให้ดื่มน้ำและนมจากแก้วหัดดื่ม และจัดให้มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน



5. การศึกษาประสิทธิผลของการทาฟลูออไรด์วานิชกับการเกิดโรคฟันผุในคลินิกเด็กที่เขตอำเภอห้วยยอด (นางสาวนันทรัตน์ คงประสม) จากการสำรวจสถานะทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยในเขตอำเภอห้วยยอด เปรียบเทียบกับสถานะทันตสุขภาพในระดับจังหวัด พบว่า ฟันผุในเด็กประวัยอำเภอห้วยยอดสูงกว่าในระดับจังหวัด จึงได้มีการศึกษาประสิทธิผลของการทาฟลูออไรด์วานิชกับการเกิดฟันผุในคลินิกเด็กดีโดยการทาฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กที่มีฟันน้ำนมทุกซี่ในปาก ตรวจทาฟลูออไรด์ บันทึกการตรวจทุก 3 เดือน สถานะฟันผุไม่มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าทาฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน สถานะฟันผุมีความแตกต่างกัน



6. การสร้างและประเมินเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด (ทพญ.จิราพร ไทศาลสินสุข) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ โดยนำแบบประเมินไปทดสอบเก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สรุปได้ว่าสถานภาพและระดับความตั้งครรภ์ มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึงข้อมูลเรื่องปัญหาสุขภาพช่องปากในช่วงตั้งครรภ์



7. ผลของการส่งเสริมทันตสุขภาพในคนพิการโดยการเยี่ยมบ้านโดยทันตบุคลากรและไม่ใช้ทันตบุคลากร ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (ทพญ.อัญชลี กิติวิริยกุล) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลสุขภาพและสถานะทันตสุขภาพของคนพิการก่อนและหลังการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยการเยี่ยมบ้านด้วยทันตบุคลากรและไม่ใช้ทันตบุคลากร และศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการส่งเสริมทันตสุขภาพคนพิการ ประชากรที่ศึกษา คือคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองดำเนินการด้วยทันตบุคลากร กลุ่มควบคุมดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ทันตบุคลากร พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและสถานะทันตสุขภาพคนพิการด้านคราบจุลินทรีย์หลังการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยการเยี่ยมบ้านทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดีกว่าก่อนการเยี่ยมบ้าน



8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ทพธีรพงศ์ มุทาโร) การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ และศึกษาประสิทธิผลของการให้โปรแกรมทันตสุขภาพจากการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ทัศนคติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ผลการศึกษาพบว่า ความสุขของการได้รับผลกระทบของคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากเท่ากับร้อยละ 60 พบมากที่สุดคือการรับประทานอาหารเช้า และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนความรู้และทัศนคติเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบความแตกต่างในด้านความรู้และทัศนคติระหว่างผู้ที่ได้รับหรือไม่ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากภายหลังจากที่เข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขภาพ

